

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการวิจัยเรื่องการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลดาวเฟอร์เซสท์ วันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
1	นาง รุจิระ ภูมิพัฒน์	พ. ดนตรีภรณ์	ศูนย์ฯ	
2	นาย อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ. ดนตรีภรณ์	ศูนย์ฯ	
3	นส. อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	เภสัชกร	เภสัชกร	
4	นส. อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ. ดนตรีภรณ์	ศูนย์ฯ	
5	นางธนุษา สอนสุโข	เภสัชกร	เภสัชกร	
6	นส. ชลิตา วัฒนศิริ	จ.น. สหกรณ์การเกษตร	จ.น. สหกรณ์การเกษตร	
7	นส. ลลิตา วัฒนศิริ	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
8	นางอรุณดี เจริญเรือง	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
9	นางรุ่งนภา สอนสุโข	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
10	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
11	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
12	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
13	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
14	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
15	นส. อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	เภสัชกร	เภสัชกร	
16	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
17	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
18	นส. อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
19	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
20	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
21	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
22	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
23	นส. อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
24	นส. อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
25	นส. อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
26	นส. อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
27	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
28	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
29	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	
30	นางสาว อธิษฐ์ ภูมิพัฒน์	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	พ.น. สหกรณ์การเกษตร	